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 สืบเนืÉองกรณีขา่วทีÉตีพมิพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน เมืÉอต้นปีพ.ศ.ŚŝŝŜ เกีÉยวกบัการตรวจรักษาของคณุ

สพุตัรา รอสเวช ( Supattra Roswech ) อดีตพยาบาล รพ.มิชชัÉน จ.ภเูก็ต ทีÉมีปัญหาตาพร่ามวั จกัษุแพทย์

ในประเทศไทยไม่สามารถวินิจฉยัได้วา่เป็นโรคอะไร ?  สามีชาวอเมริกันจึงพาไปตรวจทีÉมหาวิทยาลยัแพทย์ 

Johns Hopkins และได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคจอประสาทตาเสืÉอมทางพนัธุกรรมชนิดหนึÉง ชืÉอ Bietti’s 

crystalline dystrophy และยงัไมมี่การรักษา และเมืÉอกลบัมาประเทศไทยได้ลองมารักษาด้วยนวตักรรม

การนวดตา ทําให้การมองเห็นดีขึ Êน 
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 ข้อชี Êแจงประเด็นทีÉ ř  ขา่วคณุสพุตัรา ทีÉไปตรวจรักษาทีÉ Johns Hopkins เป็นเรืÉองจริงหรือเทจ็ ( ดู

เอกสารแนบ ř ) 

 ข้อชี Êแจงประเด็นทีÉ Ś ต้นเรืÉองก่อนจะมาเป็นข้อกลา่วหา เป็นเรืÉองทีÉผู้ สืÉอขา่วภมิูภาคของหนงัสือพิมพ์

มติชน ทราบเรืÉองการรักษาโรคจอประสาทตาเสืÉอมของคณุสพุตัรา จึงไปสมัภาษณ์ผู้ป่วยและสามีชาวอเมริกนั

ทีÉจงัหวดัภเูก็ต และได้สืบค้นข้อมลูของผมทางโซเชียล ก่อนจะตีพมิพ์ในหน้าข่าวภูมิภาคครั Êงแรก เมืÉอวันทีÉ řŠ 

กมุภาพันธ์ ŚŝŝŜ( ดเูอกสารแนบ Ś ) โดยทีÉผมไม่ได้ยุ่งเกีÉยวหรือให้สมัภาษณ์แต่อยา่งใด 

ข้อชี Êแจงประเด็นทีÉ ś  ต้นเรืÉองเป็นการสมัภาษณ์ผู้ ป่วยเรืÉองจอประสาทตาเสืÉอม แต่ประธานราช

วิทยาลยัจษุัแพทย์ฯกลบัมาให้สมัภาษณ์ปกปอ้งผลประโยชน์การรักษาโรคต้อหิน จึงทําให้ปัญหานี Êบานปลาย 

ตามหลกัฐานนสพ.มติชนฉบบัวนัทีÉŚř กุมภาพนัธ์ŚŝŝŜ และใช้ในการกล่าวหาผม ตามเนื Êอข่าวทีÉวา่ผมค้นพบ

สาเหตแุละวิธีรักษาเฉพาะของโรคต้อหนิเรื Êอรัง โดยวิธีการนวดตา ซึÉงมีประโยชน์มหาศาลต่อมนษุยชาตแิละจะ

นําชืÉอเสียงมาสู่ประเทศไทยนั Êน ไม่ได้เกิดจากการให้ข่าวโดยตรงของผม แต่มาจากเนื ÊอหาในโซเชียลทีÉผมเคย

โพสต์เอาไว้ในอดีต ( ตามเอกสารแนบ ś ) และผู้ สืÉอขา่วได้ตัดทอนไปลงโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผมทราบ ซึÉงผมยอมรับ

ความบกพร่องในประเด็นนี Ê 

จากข่าวนี Ê ทีÉมีข้อโต้แย้งการรักษาจากทางราชวิทยาลยัจกัษุแพทย์ เนืÉองจากยงัไมเ่คยมีรายงานการ

รักษาในต่างประเทศ และนวตักรรมการนวดตายังไม่ได้ผ่านการวิจัยรับรองผล  ส่งผลให้ ทางสํานักการแพทย์

ทางเลือก โดยผอ.นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ และอธิบดีกรมพฒันาการแพทย์แผนไทยฯ พญ.วลิาวัณย์ จงึ

ประเสริฐ ได้เชิญผมและผู้ ป่วยเข้าไปให้ข้อมลูในทีÉประชมุของผู้เชีÉยวชาญศาสตร์การนวดทั Êงแผนไทย 

การแพทย์พื Êนบ้าน และการแพทย์แผนจีนทีÉเชิญมาจากสถาบนัการแพทย์แผนจีนหวัเฉียว ได้ข้อสรุปว่าการนวด

ตาเชืÉอถือได้และไม่อนัตรายต่อผู้ ป่วย รายงานให้ท่านรัฐมนตรีจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รับทราบ ( ดเูอกสาร

แนบ Ŝ ) ในขณะทีÉราชวิทยาลยัจกัษุฯได้ประสานไปยงักรมสนบัสนนุบริการสขุภาพผ่านทางนพ.ธเรศ กรัษนัย

รววิงศ์ ซึÉงเป็นจักษุแพทย์และเป็นผอ.กองการประกอบโรคศิลปะในขณะนั Êน ให้เอาผิดผมและรพ.เอกชยั ใน

ข้อหาโฆษณาโอ้อวดการรักษาและการรักษาทีÉไม่ได้มาตรฐาน ผ่านทางสํานกังานสาธารณสขุจังหวดั

สมทุรสาคร หลงัจากเจ้าหน้าทีÉมาตรวจสอบแล้ว ไม่พบหลกัฐานใดๆทีÉจะเอาผิดได้ เนืÉองจากผมทําการรักษา
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ตามมาตรฐานทางด้านจกัษุวิทยาทกุประการ การนวดตาเป็นเพียงการแพทย์เสริม( Complementary 

treatment )ทีÉผสมผสานเข้ามา ( Integrated medicine ) เพืÉอแก้ปัญหาให้แก่ผู้ ป่วยในโรคทีÉรักษายาก

หรือยังรักษาไม่ได้ และยงัไม่เคยพบผู้ ป่วยทีÉได้รับความเสียหายจริง หรือมีการร้องเรียนจากฝัÉงผู้ ป่วยทีÉรับการ

รักษาวิธีใหม่นี Ê  และสํานกัการแพทย์ทางเลือก กรมพฒันาการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสขุ ก็ได้

รับรองวิธีนี Êแล้ว 

 
ข้อชี Êแจงประเด็นทีÉ Ŝ เมืÉอมกีารดําเนินการสอบสวนโดยหนว่ยงานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสาครแล้ว

ไม่พบความผิด ทั Êงโรงพยาบาลเอกชยัและตวัผมเอง เรืÉองควรจะจบมิใช่หรือ? 

 
ทางกรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ โดย จักษุแพทย์ธเรศ กรัษนัยรววิงศ์ เมืÉอไม่สามารถดําเนินการ

เอาผิดผ่านทางสํานักงานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสาครได้  ก็ได้ทําเรืÉองถึงแพทยสภาเพืÉอพยายามเอาผดิทาง

จริยธรรมกับตวัผมต่อไปอีก  ขณะเดียวกนั ราชวิทยาลยัจกัษุแพทย์ฯเมืÉอไม่สามารถเอาผิดผมได้ จงึจําเป็นต้อง

หยดุกระแสข่าวการตอบโต้ระหว่างประธานราชวิทยาลยัจกัษุแพทย์ฯและผอ.สํานกัการแพทย์ทางเลือก กรม

พฒันาการแพทย์แผนไทยฯทีÉสนบัสนนุนวตักรรมการนวดตา โดยให้สมัภาษณ์สืÉอเมืÉอวนัทีÉ Š มีนาคม ŚŝŝŜ ว่า

จะเชญิผู้ เกีÉยวข้องทั Êงหมดเข้าร่วมประชมุปรึกษาหารือ ( ตามเอกสารแนบ ŝ ) และจดัประชมุร่วมกันเมืÉอต้น

เดือนเมษายน ŚŝŝŜ โดยมี  นพ.ศักดิÍชัย วงศ์กิตติรักษ์ ประธานราชวิทยาลยัจกัษุแพทย์ฯเป็นประธานการ

ประชมุ นพ.ยุทธพงษ์ อิÉมสุวรรณ เป็นเลขาฯการประชมุ   ผู้ เข้าร่วมประชมุ ประกอบด้วยกรรมการบริหารราช

วิทยาลยัจกัษุแพทย์ฯ และผู้ เกีÉยวข้องทกุภาคสว่น อนัได้แก่  

 ř. ผู้แทนกรมพฒันาการแพทย์แผนไทยฯ นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ ( ผู้ อํานวยการสํานกัการแพทย์

ทางเลือก )   

Ś. ผู้แทนแพทยสภา ( ผมจําชืÉอไม่ได้ )  

ś. ผู้แทนกรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ จักษุแพทย์ ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์( ผู้ อํานวยการสํานัก

สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ)  

Ŝ.  ผู้ป่วยโรคต้อหินทีÉรักษาด้วยการนวดตานพ.เอกชัย จุละจาริตต์( ซึÉงเป็นแพทย์อาวโุสทีÉมีชืÉอเสียง ) 
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ŝ. ตวัผม  ( นับเป็นครั ÊงแรกทีÉมีโอกาสเข้าไปให้ข้อมลูแก่ราชวิทยาลยัจกัษุแพทย์ฯ ) 

 ซึÉงประธานราชวิทยาลยัจักษุแพทย์ฯขอให้ทกุฝ่ายหยดุให้สมัภาษณ์สืÉอ และถามความประสงค์ของผม

และสํานกัการแพทย์ทางเลือกว่าต้องการอะไร ซึÉงผมก็ได้ยืนยนัมาตลอด 7 ปีว่า ผมต้องการให้ทางราชวิทยาลยั

จกัษุแพทย์ฯ ทําการวิจยัยืนยนัผลเพืÉอพสิจูน์ว่าการนวดตามีประโยชน์หรือโทษต่อผู้ ป่วย ซึÉงประธานราช

วิทยาลยัจกัษุแพทย์ฯได้รับข้อตกลง แต่ประธานฝ่ายวิชาการ ( นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธ์ุ ) ซึÉงเป็นจกัษุ

แพทย์ทางด้านโรคต้อหิน ต่อรองให้ทําวิจยัโรคจอประสาทตาเสืÉอมอาร์พีก่อน และยงัไม่ให้วิจยัโรคต้อหิน ( ทั Êงๆ

ทีÉโรคต้อหินเป็นปัญหาใหญ่ทีÉทําให้คนตาบอดเป็นจํานวนมากในปัจจบุนั )  แต่ปัญหาสําคญัทีÉสดุในการประชมุ

คราวนั Êน คือ สถาบนัใดจะเสนอตวัทําวิจยัเรืÉองนี Ê ปรากฎว่าต่างเงียบและวางเฉยโดยเฉพาะกลุม่โรงเรียนแพทย์ 

จนคุณหมอปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ได้เสนอตวัให้รพ.วดัไร่ขิง เป็นสถาบนัทีÉจะทําวิจัยพิสจูน์ข้อเทจ็จริงเรืÉองนี Ê 

โดยจะทําวิจยัเรืÉองการนวดตารักษาโรคจอประสาทตาเสืÉอมอาร์พี ( Retinitis pigmentosa ) และสํานกั

การแพทย์ทางเลือกยินดีออกเงินทนุวิจยั  

 

ข้อชี Êแจงประเด็นทีÉ ŝ จากการประชมุร่วมดังกล่าว ผู้แทนแพทยสภาทีÉเข้าประชมุในครั Êงนั Êน ควรจะ

ประสานงานกับอนกุรรมการจริยธรรมทีÉเกีÉยวข้องเพืÉอจบเรืÉองนี Êตั Êงแต่เดือนเมษายน ปีพ.ศ. ŚŝŝŜ ตามข้อตกลง

ร่วมกันในทีÉประชมุ ทีÉจะให้มีการวิจยัพิสจูน์คุณและโทษของนวตักรรมการนวดตาไปแล้ว แต่ก็ยงัมีจดหมายของ

แพทยสภา (ภายหลงัการประชมุร่วมของทกุฝ่ายทีÉเกีÉยวข้อง ) ลงวนัทีÉ śř พฤษภาคม ŚŝŝŜ ( เอกสารแนบ Ş ) 

ให้ส่งหนงัสือชี ÊแจงเรืÉองทีÉได้รับการร้องเรียนจากกรมสนบัสนนุบริการสขุภาพฯภายในวนัทีÉ řŝ มิถนุายน ŚŝŝŜ  

ซึÉงผมก็ได้ทําจดหมายชี Êแจงไปยังแพทยสภาเสร็จสิ Êนไปแล้วเช่นกัน  และวันนี Ê ทําไมยงัมีการรื ÊอฟืÊนเรืÉองนี Êขึ Êนมา

อีกหลงัจากเหตกุารณ์ผา่นไป Ş ปีเศษ เรืÉองนี Êสะท้อนความบกพร่องในการทํางานของผู้แทนแพทยสภาทีÉเข้า

ร่วมประชมุ  ทีÉไม่มีการประสานงานในการทํางาน  และทีÉสําคญัไปกว่านั Êน แพทยสภาควรจะใช้โอกาสนี Ê

สอบถามกลบัไปทางราชวิทยาลยัจกัษุแพทย์ฯเช่นกันว่า ข้อตกลงในทีÉประชมุทีÉให้มีการวิจยัเรืÉองการนวดตา ได้

มีการติดตามผลการวิจยัหรือไม?่ และได้ข้อสรุปว่าอย่างไร? เพืÉอให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรมแก่ทกุฝ่ายทีÉ

เกีÉยวข้อง มิฉะนั Êน การประชุมร่วมทกุฝ่ายในครั Êงนั Êนก็สญูเปล่า และปัญหาข้อถกเถียงเรืÉองนี Êก็จะยงัไม่จบสิ Êน 
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ในเรืÉองการวิจยัหลงัจากการประชมุร่วมกบัราชวิทยาลยัจกัษุแพทย์ฯ  ก็ไม่ได้รับความร่วมมืออย่าง

จริงใจจากผู้ รับผิดชอบ งานวิจยัจงึไม่ก้าวหน้า ล่วงเลยมาปีเศษ บงัเอิญมีผู้ ป่วยโรคต้อหินทีÉเข้ารับการรักษากับ

ผม คือทา่น สหสั พุกกะมาน มีตําแหน่งทีÉปรึกษาสํานกัพระราชวัง ได้แนะนําให้ผมร่างจดหมายฎีกาถึง

คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานกุารในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  

 คณุหญิงอารยาจึงได้สง่จดหมายสอบถามข้อเทจ็จริงและความคืบหน้าในการวิจยัไปยงักระทรวง

สาธารณสขุ ( เอกสารแนบ ş.ř ) หลงัจากนั Êน งานวิจยัจึงเริÉมรุดหน้าไปอีกครั ÊงหนึÉง ต่อมาก็ slow down ลงอีก 

คณุหญิงอารยาก็ทําหนงัสือทวงถามความคืบหน้าไปอีกครั ÊงหนึÉง ( เอกสารแนบ ş.Ś ) แต่ก็ไร้ประโยชน์  ในทีÉสดุ 

เมืÉอวันทีÉ 27 พฤษภาคม 2556 จกัษุแพทย์ทีÉได้รับการแต่งตั Êงให้รับผิดชอบงานวิจยั 3 ท่าน ไม่เข้าร่วมประชมุ

ทั Êงหมด โดยให้เหตผุลว่าติดงานตรวจรักษาผู้ ป่วย ทั ÊงๆทีÉได้มีการแจ้งหมายการประชมุล่วงหน้าไปแล้วกว่า 3 

สํปดาห์ และการประชมุทกุครั Êงก็จดัทีÉรพ.วดัไร่ขิง เพืÉออํานวยความสะดวกให้กับนักวิจยัเหล่านั Êน เป็นการล้ม

งานวิจัยทีÉไม่มีความเกรงพระราชหฤทยั ราชเลขาณกุารในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯแต่อย่างใด

ทั Êงสิ Êน 

 ต่อมาในยคุ คสช.ผมได้ส่งจดหมายเรียนรัฐมนตรีว่าการสาธารณสขุ ( นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร ) ลง

วนัทีÉ śř สิงหาคม ŚŝŝŠ เรืÉองการค้นพบเทคนิคการนวดตาทีÉช่วยคนไม่ให้ตาบอด  ซึÉงท่านได้มีคําสัÉงให้กรมการ

แพทย์ดําเนินการเชิญผู้ เกีÉยวข้องทั Êงหมด จดัประชมุเพืÉอหาแนวทางการดําเนินการวิจยัการนวดตา และจดั

ประชมุไปแล้วเมืÉอวันทีÉ š พฤศจิกายน ŚŝŝŠ ( เอกสารแนบ Š )โดยมีจกัษุแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงษ์       

( อดีตผอ.รพ.วดัไร่ขิงทีÉเคยล้มงานวิจัยมาแล้ว ) รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในทีÉประชุม และเป็นการ

ประชมุเพียงครั Êงเดียวเทา่นั Êน หลงัจากนั Êน ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆทั Êงสิ Êนจวบจนปัจจบุนั เป็นการจดัประชมุเพืÉอ

สนองคําสัÉงท่านรัฐมนตรีฯ แต่ไม่ต้องการผลสมัฤทธิ  

  
 ข้อชี Êแจงประเด็นทีÉ Ş ทีÉเป็นข้อถกเถียงกันมาตลอด řŚ ปีทีÉผ่านมาคือ  นวัตกรรมการนวดตา ยงัไม่ผ่าน

งานวิจัยพิสจูน์ข้อเทจ็จริง แล้วทําไมผู้ ทีÉมีหน้าทีÉพิสจูน์ข้อเท็จจริงเรืÉองนี Ê ไม่ว่าจะเป็นภาควิชาจกัษุวิทยาของทกุ

สถาบนั หรือองค์กรบริหารสําคญัอยา่งราชวิทยาลยัจกัษุแพทย์ จงึไม่กล้าสัÉงการทําวิจยัเรืÉองนี Êให้เสร็จสิ Êน  โดย

สามญัสํานึก ฝ่ายทีÉผิดมกัจะพยายามหลีกหนีการพิสจูน์ข้อเทจ็จริง ฝ่ายทีÉถกูย่อมต้องการความโปร่งใส ( ดู
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เอกสารแนบ š ทีÉหน่วยงาน HITAP เชิญราชวิทยาลยัจกัษุฯเข้าร่วมวิจยัเรืÉองการนวดตา แต่ถูกปฏิเสธเพืÉอล้ม

งานวิจัย ) ผมเป็นฝ่ายเรียกร้องให้มีการวิจยัพิสจูน์ข้อเท็จจริงเรืÉองนี Êมาอย่างต่อเนืÉอง และยินดีให้ความร่วมมือ

ในการถ่ายทอด Knowhow ทั Êงหมด เพืÉอประโยชน์สว่นรวมและประเทศชาติ หากพิสจูน์แล้ววา่การนวดตามี

ประโยชน์จริง คนยากคนจนทัÉวประเทศจะได้เข้าถึงการรักษาวิธีใหม่นี Ê หากนวตักรรมนี Êพิสจูน์แล้วว่าไม่มี

ประโยชน์หรือมีผลเสียจริง ผมจะได้ยกเลกิการรักษาวิธีนี Êเช่นกัน   

การพายเรือเพืÉอนําพานวตักรรมนี Êไปสู่จุดหมายปลายทาง โดยมีคนเอาเท้ารานํ Êามาตลอด řŚ ปีทีÉผ่าน

มา เหนืÉอยมากครับ บางครั Êงเคยคิดท้อจะโยนทิ Êงนํ Êา แต่ใจก็ยงัห่วงผู้ ป่วย หว่งประเทศชาติ และห่วงมนษุยชาติ 

  “ นกัวิชาการและปัญญาชน ควรจะจบข้อโต้แย้งทางความคิดและหลกัการ ด้วยเหตผุลและการวิจยั ไม่ใช่การ

ใช้อํานาจหาเรืÉองฟอ้งร้องเอาความกนัเยีÉยงนี Ê “ 

 

 จึงเรียนมาเพืÉอพิจารณาข้อมลูเหล่านี Êด้วยเหตุผล และคณุธรรม  

           ขอแสดงความนบัถือ 

               

           ( นพ.สมเกียรติ อธิคมกุลชยั ) 

โทร. ŘŠřšřşŝřśŚ 


